

## **Lịch sử Ngày truyền thống của Công an nhân dân và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc**

Ngược dòng thời gian 80 năm về trước, ngày 19/8/1945, trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội và các tỉnh ở Bắc Bộ, cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, ở các tỉnh Bắc Bộ đã lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở 03 miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ là trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và tài sản của nhân dân.

Tiếp đó, để hoàn thiện tổ chức Công an nhân dân, ngày 21/02/1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các lực lượng này thành một lực lượng Công an nhân dân ở cả ba miền với tên gọi là Việt Nam Công an Vụ do một ông Giám đốc điều khiển, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Bộ Nội vụ, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ ra Nghị định số 121-NV/NĐ về tổ chức Việt Nam Công an Vụ, quy định tổ chức bộ máy của Công an có 3 cấp: Công an Việt Nam, Công an kỳ và Công an tỉnh. Thời kỳ đầu, cơ quan quản lý ngành Công an là Nha Công an Vụ, trực thuộc Bộ Nội vụ. Đến ngày 16/02/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 141/SL đổi Nha Công an Trung ương thành Thứ Bộ Công an trực thuộc Hội đồng Chính phủ, đứng đầu là một Thứ trưởng. Cuộc họp Hội đồng Chính phủ từ ngày 27-29/8/1953, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã quyết định đổi tên Thứ Bộ Công an thành Bộ Công an.

Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò, sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp Cách mạng nói chung và bảo vệ an ninh trật tự nói riêng: nhân dân là gốc; đoàn kết toàn dân là nền tảng sức mạnh, là động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; việc gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội không chỉ dựa vào lực lượng công an nhân dân mà cần có sự giúp sức, ủng hộ của toàn thể nhân dân. Do đó, cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 521/QĐ-TTg, Quy định ngày 19 tháng 8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tiếp đó, ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật Công an nhân dân, trong đó có Điều

11 quy định: “Ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày truyền thống của Công an nhân dân và là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hơn 80 năm (1945-2025), từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lực lượng Công an nhân dân ngày càng lớn mạnh, luôn được củng cố và phát triển về mọi mặt, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó, đánh thắng các thế lực tình báo gián điệp, phản động và các loại tội phạm khác, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”./.

*(Nguồn Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)*